

Bù Gia Mập, ngày tháng 12 năm 2024

**THAM LUẬN**

**Một số kết quả nổi bật trong công tác tham mưu lãnh đạo,  
chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính**

Kính thưa:.....

Kính thưa quý vị đại biểu!

Cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nền hành chính minh bạch, hiệu quả. Để đạt được mục tiêu này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo đóng vai trò then chốt, định hướng toàn diện cho các hoạt động triển khai tại cơ sở.

Trong bài tham luận này, tôi xin trình bày một số kết quả đã triển khai thực hiện trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC trên địa bàn huyện Bù Gia Mập trong năm 2024.

Kính thưa các đồng chí!

Bù Gia Mập là huyện miền núi, biên giới, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 36%, điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất còn nghèo và thiếu...Đó là những khó khăn, thách thức trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện nói chung và với việc triển khai thực hiện cải cách hành chính nói riêng.

Để góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, trong năm 2024, Phòng Nội vụ huyện Bù Gia Mập đã nỗ lực, chủ động tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện, UBND huyện thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, kịp thời, hiệu quả về công tác cải cách hành chính.

Ngay từ đầu năm 2024, Phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, gắn với tình hình thực tiễn tại địa phương, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để đảm bảo nhiệm vụ được thực hiện hiệu quả.

Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền; chủ động cung cấp thông tin cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Đài Truyền thanh,

Phòng Văn hóa – Thông tin huyện thực hiện công tác tuyên truyền trên sóng phát thanh, các web site, các trang mạng xã hội,...qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

Định kỳ hàng quý, 06 tháng và năm, Phòng tham mưu UBND huyện tổ chức họp giao ban, hội nghị sơ kết, tổng kết nhằm đánh giá, tuyên dương những kết quả đạt được, nhắc nhở, chấn chỉnh những chỉ tiêu chưa hoàn thành, chưa đạt theo tiến độ đề ra.

Để nâng cao trách nhiệm, động viên, khuyến khích các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, Phòng đã tham mưu UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện việc gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng hàng năm. Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước” huyện Bù Gia Mập giai đoạn 2024 – 2025.

Đối với hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC cũng được Phòng quan tâm thực hiện việc kiện toàn, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, duy trì việc họp định kỳ, đột xuất, trao đổi xin ý kiến trước khi tham mưu UBND huyện triển khai các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến cải cách hành chính.

Để góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, Phòng chủ động tham mưu UBND huyện đã ban hành các văn bản quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, UBND xã trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn huyện Bù Gia Mập; Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại đơn vị mình. Đồng thời tham mưu Quy định về khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn huyện Bù Gia Mập.

Song song đó, Phòng đã chủ động tham mưu UBND huyện đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện túc việc đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với người dân, doanh nghiệp, kịp thời giải đáp, tháo gỡ những vấn đề doanh nghiệp, người dân quan tâm.

Trong thời gian qua, trước thực trạng chưa có sáng kiến, mô hình hay cải cách hành chính trên địa bàn huyện được công nhận. Phòng Nội vụ đã chủ động tìm hiểu và tham mưu văn bản về việc giới thiệu các mô hình sáng kiến, giải pháp cải cách

hành chính để các cơ quan, đơn vị, địa phương tham khảo, áp dụng. Đồng thời tham mưu kế hoạch phát động tìm kiếm giải pháp, sáng kiến trong công tác cải cách hành chính của huyện, phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước” huyện Bù Gia Mập giai đoạn 2024 – 2025.

Công tác kiểm tra cũng được Phòng chủ động tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện. Trong năm, huyện đã trực tiếp kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại 02 phòng, ban chuyên môn và 04 UBND cấp xã. Qua đó, kịp thời tuyên dương, động viên, khuyến khích những kết quả đã được, chấn chỉnh, nhắc nhở, đôn đốc những nội dung chưa đạt theo yêu cầu, tiến độ đề ra tại các cơ quan, đơn vị.

Kính thưa các đồng chí!

Nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện cải cách hành chính không chỉ là yêu cầu mà còn là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Mong rằng, trong thời gian tới, Phòng Nội vụ huyện sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ từ phòng chuyên môn của Sở Nội vụ để Phòng có những việc làm thiết thực, hiệu quả hơn trong công tác tham mưu giúp UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển.

Kính thưa các đồng chí!

Trên đây là Báo cáo tham luận về một số kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính do Phòng Nội vụ huyện Bù Gia Mập tham mưu trong năm 2024.